

คลังข้อมูลสถานที่ประกอบอาหาร



ถาม-ตอบ อันตรายทางสุขภาพที่จวนตัว

อันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวคืออะไร?

อันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวคือสภาพที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือความเจ็บป่วยร้ายแรงต่อคุณ ผู้บริโภค หรือสาธารณชนอย่างเห็นได้ชัด อันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวมีความอันตรายแม้เมื่อไม่มีความเสี่ยงอื่นๆ

ตัวอย่างของอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพลิงไหม้ น้ำท่วม ไม่มีน้ำร้อน ไม่มีน้ำ ไฟฟ้าดับ การแช่เย็นไม่เพียงพอ ระบบน้ำเสียอุดตัน การใช้วัสดุหรือสารพิษผิด การระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร สภาพหรือการเกิดความสกปรกโดยรวม หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ฉันควรทำอย่างไรหากเกิดอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวที่สถานประกอบอาหารของฉัน?

แจ้งเขตสุขภาพทันทีและหยุดดำเนินการโดยทันที เขตสุขภาพจะพูดคุยเกี่ยวกับอันตรายกับคุณและอาจให้แผนสำรองแก่คุณ

หากคุณไม่แจ้งเขตสุขภาพและดำเนินการต่อไปในระหว่างที่มีอันตรายต่อสุขภาพที่จวนตัว คุณจะถูกแจ้งคำสั่งระงับและหยุดดำเนินการ คุณจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมและต้องผ่านการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อผิดพลาดไม่เกิน 10 ข้อ และไม่มีกรกระทำผิดซ้ำที่ร้ายแรงหรือการละเมิดที่ร้ายแรงเพื่อเปิดกิจการต่อ

หากศูนย์การผลิตของคุณถูกสั่งปิดเนื่องจากการละเมิดข้อบังคับโดยมีประวัติการไม่ประพฤติตามกฎหมาย รวมถึงการละเมิดร้ายแรงซ้ำ คุณอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบก่อนทำการตรวจสอบเพื่อเปิดกิจการ ศูนย์การผลิตต่อ นอกจากนี้ คุณยังจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนการตรวจสอบ

หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสำนักงานกิจการตรวจสอบอาหารของเขตสุขภาพที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการของคุณ

หากมีอันตรายเกิดขึ้นนอกเวลาทำการปกติของเรา ให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 24 ชั่วโมงของเรา (702) 759-1600 โดยเลือกตัวเลือก Environmental Health (สุขภาพสิ่งแวดล้อม) แล้วกด '1' เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนอกเวลา

ฉันจะดำเนินการต่อได้เมื่อไร?

ก่อนดำเนินการต่อ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แก้ไขอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวและปฏิบัติตามรายการทั้งหมดที่ระบุในรายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบเพื่อเปิดกิจการต่อหลังจากเกิดอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวแล้ว

ติดต่อเขตสุขภาพเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัวได้รับการแก้ไขแล้ว เราจะให้อนุญาตเพื่อเปิดกิจการต่อหากดำเนินการตามขั้นตอนการแจ้งเตือนอย่างถูกต้อง หรือขึ้นอยู่กับอันตรายทางสุขภาพที่จวนตัว กำหนดการตรวจสอบเพื่อเปิดกิจการต่อ

Thai